



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
เรื่อง มาตรการในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๘
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑

ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ จะดำเนินการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบว่า
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๑ มีนโยบายในการสอบแข่งขันเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือ
ระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และเพื่อต้องการสรรหาบุคคลที่เป็นคนดี
มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้สมัครสอบแข่งขันและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
จึงกำหนดมาตรการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ถือปฏิบัติดังนี้

๑. กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดว่าสามารถจะช่วยเหลือให้สอบแข่งขันได้
๒. ห้ามแอบอ้างตนเอง หรืออ้างบุคคลอื่น กับบุคคลใดหรือผู้สมัครสอบให้หลงเชื่อว่าเป็น
ตนเองหรือบุคคลอื่น สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ เพื่อให้สอบแข่งขันได้
๓. ห้ามเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในหน้าที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริตกับบุคคล ห้างร้าน
หรือบริษัท สำนักพิมพ์ หรือตัวแทน ในการขาย แนะนำ แจกจ่าย หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหนังสือ
ตัวอย่างข้อสอบ หรือแนวข้อสอบ เพื่อให้บุคคลใดหรือผู้สมัครสอบแข่งขันหลงเชื่อว่าเป็นตัวอย่างข้อสอบ
หรือแนวข้อสอบในการสอบแข่งขัน
๔. ห้ามกระทำการในลักษณะตีวงข้อสอบเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาที่สอบแข่งขันในครั้งนี้
เพื่อให้ผู้สมัครแข่งขันหรือบุคคลใดหลงเชื่อว่าเป็นแนวข้อสอบในการใช้สอบแข่งขัน โดยมีชอบหรือโดย
ทุจริต
๕. ให้ช่วยกันสอดส่อง ผู้ที่แอบอ้างว่า สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ในการสอบแข่งขัน
โดยมิชอบ หรือโดยทุจริต หรือเรียกร้อเงินทอง ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ หากพบพฤติกรรมดังกล่าว
ให้แจ้งหรือส่งจดหมายปิดผนึกทางลับถึง นายณพรัตน์ อุ๋ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ โดยตรง หรือทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๕ - ๗๑๓๒๖๓๕

หรือแจ้งความกับสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓ - ๗๑๑๔๓๗ พร้อมแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ทราบ เพื่อจักได้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อไป

๖. ห้ามบุคคล ร้านค้า บริษัท หรือสำนักพิมพ์ใดๆ นำหนังสือหรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างหรือแนวข้อสอบเพื่อขาย จำหน่าย แจกจ่าย หรือกระทำการใดๆ ภายในบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘

๗. การดำเนินการทุกขั้นตอนในการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในครั้งนี้ ได้มีการดำเนินการในรูปคณะกรรมการและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘



(นายณพรัตน์ อุทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑